

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BÌNH LƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND Bình Lương, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, giai đoạn 2024 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-UBND, ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người phức tạp trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2030” (gọi tắt là Đề án 1895);

Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 24/9/2024 của UBND huyện Như Xuân về việc triển khai thực hiện Đề án 1895 trong giai đoạn 2024 - 2025. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, Chủ tịch UBND xã Bình Lương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu cần đạt được trong thực hiện Đề án 1895 trong giai đoạn 2024 - 2025.

2. Chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, các loại tội phạm khác lợi dụng khiếu kiện để tiếp tay, xúi giục, kích động Nhân dân theo mưu đồ của chúng để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Khi xảy ra hoạt động tập trung đông người gây phức tạp về an ninh, trật tự phải khẩn trương triển khai các biện pháp giải quyết ổn định tình hình vụ việc trong thời gian nhanh nhất, không để lan rộng, kéo dài, gây thiệt hại về người và tài sản.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ được phân công.

II. MỤC TIÊU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đề án đến toàn thể các cơ quan, ban, ngành cấp xã và UBND xã để nắm vững thực hiện.

2. 100% lực lượng làm nhiệm vụ tham mưu phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện phức tạp trong Nhân dân trên địa bàn xã Bình Lương được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ.

3. 100% chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân đáp ứng yêu cầu về tình độ, năng lực; thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo cấp xã, huyện, đến người dân.

4. 100% các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp được hệ thống, đánh giá, đưa ra giải pháp, lộ trình giải quyết; 80% vụ việc khiếu kiện phức tạp được kiểm

chế tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh, trật tự; không có vụ việc hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

5. 100% các vụ việc tiềm ẩn nảy sinh khiếu kiện phức tạp được phát hiện, phân loại, hệ thống, đánh giá theo tính chất, mức độ, đề xuất giải pháp từ cấp xã.

6. Hàng năm các Đảng ủy xã, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; hàng quý tổng hợp, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản kết quả thực hiện theo quy định; hạn chế thấp nhất tình trạng để người dân tập trung đông người lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện.

7. 100% các kế hoạch cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình được triển khai thực hiện an toàn, hiệu quả.

8. 100% các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện.

9. 100% các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật được tham mưu ban hành kịp thời; thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Stt	Nhiệm vụ và giải pháp	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
1	Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp trong Nhân dân			
	Tham mưu cho Thường trực Đảng ủy xã chỉ đạo toàn diện công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện phức tạp trên địa bàn xã	Thực hiện thường xuyên hoặc khi có vụ việc	Công an xã	Các cơ quan, ban, ngành có liên quan
	Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác giải quyết khiếu kiện, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới	Thực hiện thường xuyên	Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã	
	Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp về an ninh, trật tự; trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tiềm ẩn khiếu kiện; các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp đang xảy ra có nguy cơ cao gây mất ổn định về an ninh, trật tự.	Theo Kế hoạch của BCĐ cấp xã	Công an xã	Văn phòng HĐND, UBND xã; các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan
	Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý làm căn cứ triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước			
	Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản hướng	Thường xuyên	Các ngành	

	dẫn thi hành pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đất đai khi luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.		chức năng, cán bộ chuyên môn có liên quan	
	Thường xuyên rà soát, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện bất cập, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.	Thường xuyên	Các ngành chức năng, Cán bộ chuyên môn có liên quan	Công an xã, Tư pháp xã
3	Tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện			
	Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến các tầng lớp nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.	Thường xuyên	Các thành viên UBND xã, cán bộ công chức cấp xã	Ủy ban MTTQ xã và các ngành, đoàn thể; Đài phát thanh xã Bình Lương.
	Tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn lợi dụng các mâu thuẫn, bức xúc khiếu kiện trong Nhân dân của các thế lực thù địch, đối tượng xấu	Thường xuyên	Công an xã	Tư pháp xã, BCH Quân sự xã; MTTQ, các ngành, đoàn thể xã và các thôn
	Phối hợp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo	Hoàn thành trong năm 2025	Văn phòng UBND xã	Các ngành chức năng có liên quan
4	Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội			
	Tập trung thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự, bảo đảm hàng năm có từ 80% trở lên số cơ quan, trường học, thôn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, góp phần vào công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện.	Thường xuyên	Công an xã	UBND các xã, thị trấn
	Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ủy ban MTTQ Việt Nam xã	Thường xuyên	Ủy ban MTTQ	UBND các xã, thị trấn;

	Thanh Hòa; tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của xã, của các thôn về phát triển kinh tế, xã hội, ưu tiên những vấn đề tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; kịp thời thông tin, trao đổi các nội dung người dân đang bức xúc, kiến nghị đến các cá nhân, tổ chức có liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị, thắc mắc của cử tri và Nhân dân.		huyện	các phòng, ngành chức năng có liên quan
5	Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp			
	Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn xã.	Thường xuyên	UBND xã, công chức địa chính xây dựng xã	Các ngành, cơ quan có liên quan
	Tham gia thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, nhất là các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng; các dự án tác động, ảnh hưởng lớn đến sinh kế, đời sống Nhân dân; các dự án liên quan đến môi trường, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư... bảo đảm yếu tố về năng lực, pháp lý của chủ đầu tư trước khi tham mưu cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương.	Khi cấp có thẩm quyền yêu cầu	Công an xã, Địa chính xây dựng, tư pháp, VP UBND xã	Các ngành, cơ quan có liên quan
	Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trong lĩnh vực đất đai; tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.	Thực hiện trong năm 2025	UBND, địa chính xây dựng xã	Các ngành, cơ quan có liên quan
	Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách an sinh, xã hội đối với người có công, đồng bào vùng miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các chính sách đặc thù liên quan đến từng ngành nghề, lĩnh vực; chính sách tinh giản biên chế, tiền lương, tiền công và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ...; việc thực hiện chủ trương luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính	Thường xuyên	Các phòng, ngành chức năng liên quan	UBND các xã, thị trấn

	Nhà nước.			
6	Nâng cao hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện			
	Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành cấp xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong tham mưu giải quyết các tranh chấp khiếu kiện đông người, phức tạp trong Nhân dân gây mất an ninh, trật tự.	Thường xuyên	Công an xã, Tư pháp, địa chính cấp xã	Các ngành, đơn vị cấp xã; ủy ban MTTQ xã
	Phối hợp trong thẩm định hồ sơ pháp lý, đánh giá toàn diện tình hình có liên quan trước khi tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng sai phạm, khởi công, thi công các dự án, công trình trọng điểm.	Thường xuyên	UBND xã, Tư pháp, địa chính xã	Công an xã, các phòng, ngành liên quan
	Tăng cường công tác phối hợp lực lượng trong xử lý tình huống người dân tập trung đông người, tuần hành trái phép; tình huống công dân tập trung đông người kéo ra các cơ quan Trung ương khiếu kiện.	Thường xuyên	Công an xã	BCH Quân sự xã; Văn phòng UBND xã; các phòng, ngành có liên quan
7	Giải quyết hiệu quả các vụ việc tiềm ẩn nảy sinh khiếu kiện phức tạp ngay tại cơ sở; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự			
	Định kỳ hàng tháng UBND rà soát, đánh giá, xác định sớm các vấn đề, vụ việc tiềm ẩn nảy sinh khiếu kiện phức tạp, phân loại theo lĩnh vực, tính chất, mức độ để tập trung giải quyết; kịp thời báo cáo cấp trên đối với các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền.	Thực hiện hàng tháng	UBND xã	Công an xã
	Theo dõi, lập danh sách để tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; hạn chế thấp nhất tình trạng vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nhưng chậm xử lý, giải quyết dẫn đến người dân bức xúc, tập trung đông người lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện.	Thực hiện hàng quý	Văn phòng UBND xã	Công an xã
	Rà soát, đánh giá tiến độ giải quyết, khó khăn, vướng mắc, dự báo tình hình, đề xuất giải pháp đối với các vụ việc phức tạp, nổi cộm; tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.	Thực hiện trước quý IV hàng năm	Công an xã	Văn phòng UBND xã; các ngành chức năng liên quan

8	Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp			
	Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban ngành, chính quyền cấp xã và của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.	Thường xuyên	Văn phòng UBND xã	Công an xã; các ban, ngành chức năng có liên quan
	Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy trình công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quá trình thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, kịp thời thông tin tiến độ, thời hạn, kết quả thanh tra đến người dân; đặc biệt chú trọng việc thực hiện dứt điểm các nội dung sau kết luận thanh tra, giải quyết kịp thời quyền, lợi ích chính đáng của người dân và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan.	Thường xuyên	Văn phòng UBND xã	Công an xã; các ban, ngành chức năng có liên quan
9	Tăng cường áp dụng biện pháp pháp luật; đấu tranh, xử lý hoạt động lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật			
	Xử lý nghiêm trước pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm, vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân dẫn đến bức xúc, khiếu kiện phức tạp trong Nhân dân	Thường xuyên	Công an xã	Các ban, ngành có liên quan
	Đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng khiếu kiện chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật	Thường xuyên	Công an xã	Các ban, ngành chức năng có liên quan

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, các ngành cấp xã và các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

2. Chế độ báo cáo: định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày 10/11) tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện (*qua Công an huyện*).

3. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; tham mưu sơ kết tình hình thực hiện Đề án 1895 giai đoạn 2024 - 2025 và xây dựng kế

hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Đảng ủy, UBND xã và tham mưu UBND xã báo cáo UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công an huyện (để b/c);
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);
- Các PCT UBND xã;
- Công an xã, BCH Quân sự xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã;
- Các ban, ngành, đơn vị cấp xã;
- Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã;
- Lưu: VT, CAX.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Tuấn